



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขที่รับ 2712
วันที่ 29 พ.ค. 2563
เวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ให้คณาจารย์และบุคลากรมาปฏิบัติงานในคณะ หน่วยงาน (ฉบับที่ 9)

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 1-8 ไปแล้วนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ ของรัฐบาล ที่มีการประกาศก่อนหน้านี้ จากการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเข้มข้นและจริงจัง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ลงตามลำดับ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองต่อไปได้ จนกว่าเปิดภาคการศึกษา แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีตามภารกิจของแต่ละบุคคลและยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองอย่างเคร่งครัด ตามประกาศฉบับที่ 6 แต่หากมีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถมาปฏิบัติงานที่คณะหน่วยงานได้เป็นคราวๆ ไป และต้องปฏิบัติตามการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด
2. ให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและเฝ้าระวังและปฏิบัติตามการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด
3. ให้คณาจารย์และบุคลากรติดตามข้อมูลและสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรียน คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

นางสาว นพพร นพพร
รองคณบดี

นางสาว นพพร นพพร
รองคณบดี

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29 พค 63

- 66ตัวใจของทุกภาคส่วนและสังคม

29 พค 63

(รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์